

Số: **4869** /LĐTBXH-BHXH
V/v: Thực hiện Luật BHXH

Hà nội, ngày **23** tháng **12** năm **2009**

**Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương**

Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu lực thực thi chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Đến nay, Chính phủ đã ban hành các Nghị định và theo đó các Bộ ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội kết quả cho thấy số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, việc thực hiện chi trả, giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời hơn và từng bước đổi mới phương thức thực hiện. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm thực hiện như việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội kể cả bắt buộc và tự nguyện, công tác kiểm tra chưa thường xuyên, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng chưa được khắc phục ...

Để Luật Bảo hiểm xã hội được triển khai thực hiện tốt, nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia, tăng cường an sinh xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động thuộc diện tham gia theo quy định của pháp luật.

2- Tăng cường công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Xử lý kịp thời đối với người sử dụng lao động chậm đóng, nợ đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội.

4- Đối với những doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thì thực hiện việc tạm dừng đóng theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2007/TT-LĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

5- Chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội địa phương có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong địa bàn phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo để việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội đạt kết quả tốt/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VP, Vụ BHXH.



Nguyễn Thị Kim Ngân